

Số: 79/ TB-ĐHCNTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v thực hiện luận văn thạc sĩ đối với học viên cao học khóa 9 (2014), khóa 10 (2015)

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-ĐHCNTT-ĐTSDH, ngày 04 tháng 09 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin về việc ban hành “ Quy chế đào tạo thạc sĩ”, Nhà trường thông báo đến các học viên về việc thực hiện luận văn thạc sĩ như sau:

1. Luận văn theo hướng nghiên cứu (15TC) là báo cáo khoa học, có đóng góp mới về mặt lý luận, học thuật hoặc có kết quả mới trong nghiên cứu một vấn đề khoa học mang tính thời sự thuộc ngành chuyên ngành đào tạo và có bài báo khoa học đăng hoặc chấp nhận đăng trên tạp chí hoặc hội nghị được Trường đồng ý.

Nhằm tạo điều kiện cho học viên chưa đủ điều kiện bảo vệ luận văn thạc sĩ theo hướng nghiên cứu, Trường sẽ tổ chức Hội nghị Khoa học trẻ vào tháng 9/2017. Học viên có bài báo được chấp nhận đăng tại Hội nghị khoa học sẽ được phép bảo vệ luận văn. Đề nghị các học viên tập trung, khẩn trương hoàn thành bài báo để đăng ký tham dự Hội nghị. Thông tin chi tiết tại trang quản lý Khoa học Công nghệ của Trường, website: khn.uit.edu.vn.

Đối với học viên có nguyện vọng chuyển từ loại luận văn theo hướng nghiên cứu (15TC) sang loại luận văn theo hướng ứng dụng (10TC), đề nghị các học viên nộp đơn chuyển đổi (theo mẫu) và khẩn trương đăng ký học các môn bổ sung để đảm bảo hoàn thành việc tích lũy đủ số tín chỉ đối với loại chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng.

-Thời gian đăng ký môn học bổ sung:

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/07/2017. Đề nghị học viên liên hệ trực tiếp các chuyên viên Phòng ĐTSĐH&KH-CN để được hướng dẫn cụ thể.

- **Thời gian nộp đơn xin chuyển đổi hướng làm luận văn:** 05/08/2017.

- **Địa điểm nộp:** Phòng ĐTSĐH&KH-CN, P. A106, Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TPHCM hoặc tại địa chỉ 291 Điện Biên Phủ, P. 7, Quận 3, TPHCM.

Sau thời hạn trên, nếu học viên khóa 9, khóa 10 không nộp đơn Trường sẽ không xem xét, giải quyết. Học viên không hoàn thành nhiệm vụ học tập sẽ bị xử lý học vụ theo quy định hiện hành.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo đến các học viên để biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Như thông báo;
- Lưu: VT, ĐTSĐH.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Hoàng Tú Anh